

HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

Từ ngàn xưa, văn hóa đọc sách được xem là một nét đẹp hết sức thanh tao. Người yêu thích đọc sách được xem là người có phẩm chất cao quý, trang nhã. Đọc sách là để tiếp thu và trao dồi thêm những kiến thức mới, những kinh nghiệm trong cuộc sống, lao động sản xuất. Song, người ta còn đọc sách để thưởng thức và chiêm nghiệm cái hay, cái đẹp, thậm chí ý nghĩa nhân văn trong từng câu văn thông qua nghệ thuật của người viết sách. Giống như Tổng thống Barack Obama từng nói “ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”.

Vì lẽ đó, ở tất cả các ban ngành, cơ quan trong cả nước đều hưởng ứng rất tích cực Ngày hội sách. Đặc biệt là ở các trường học từ thành thị đến nông thôn đều tham gia rất nhiệt tình, trong đó có các trường học ở tỉnh Đồng Tháp của chúng ta.



Hình ảnh phát động về Ngày hội sách và văn hóa đọc của tỉnh Đồng Tháp năm 2022



Trưng bày sách tại Thư viện tỉnh nhân Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022



Trường TH Thị trấn Mỹ Thọ hưởng ứng Ngày hội sách và Văn hóa đọc

Ngày tại đơn vị trường Tiểu học Tân Công Chí 2 cũng đã tham gia hưởng ứng “**Ngày hội sách**”. Để hưởng ứng ngày hội, Ban Giám Hiệu đã phát động và tuyên truyền đến học sinh ở trường biết về “Ngày hội và văn hóa đọc sách năm 2022” qua các buổi phát thanh măng non của trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức một cuộc thi vẽ tranh về sách với quy mô nhỏ trong đơn vị nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hoá đọc đến học sinh với chủ đề “**Ngôi nhà tri thức- Đọc sách cho ngày mai**”.



Học sinh trường TH Tân Công Chí 2 tham gia vẽ tranh hưởng ứng Ngày hội sách



Học sinh lớp 1C trường TH Tân Công Chí 2 hưởng ứng Ngày hội sách



Học sinh trường TH Tân Công Chí 2 hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc

Vâng, ta có thể khẳng định rằng :“ Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy thấp sáng trong ta nguồn trí thức vô tận, sách còn người bạn tâm giao chia sẻ mọi nỗi buồn vui sâu kín của mỗi con người ”. Và từ lâu, đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội. Đọc sách còn thể hiện nét văn hóa trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống học đường. Ví như câu nói mà nhà văn Henry David Thoreau đã nói : “Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia ”.

- Người viết: GVCN Lớp 1C, Hồ Thị Mộng Kha